



**“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ชูกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ยกศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) บุกใจสยาม
ชวนคนรุ่นใหม่ พุดคุย แชนจ์ไอเดีย และตอบทุกข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา**

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกบริการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาบุกใจกลางสยามสแควร์ ภายใต้แนวคิด “IPAC in Town” เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่คิดค่าบริการ คัดดึงกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ - 11 กุมภาพันธ์ 2565

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือในโครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) จัดกิจกรรม “IPAC in Town” ณ Siam Innovation District ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่วันที่ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมยกทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) กรมทรัพย์สินทางปัญญามาให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกๆ ด้าน ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งสามารถนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์มาขับเคลื่อนภาคธุรกิจได้”

“กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดไอเดียสดใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้ในอนาคตให้กับผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้แข็งแกร่ง โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368” นายสินิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

10 กุมภาพันธ์ 2565